

'มหาสารคามเกมส์'พร้อมต้อนรับนักกีฬา



สนาม สพล.มหาสารคาม สนามที่จะใช้ในพิธีเปิดการแข่งขัน

ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้มอบหมายให้จังหวัดมหาสารคาม จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ในชื่อ "มหาสารคามเกมส์" ระหว่างวันที่ 18-29 มี.ค. 2556 โดยเจ้าภาพใช้พระธาตุนาดูน เป็นสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน และใช้ปูแปง หรือปูทะเลทั้งหมด ชื่อ "ปูแปง" กับ "น้องลำพัน" เป็นตัวนำโชค

จัดชิงชัยรวม 36 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา, วัยน้ำ, กอล์ฟ, กบดำ, คาราเต้-โด, จักรยาน, ตะกร้อ, เทควันโด, เทนนิส, เทเบิล เทนนิส, บาสเกตบอล, แบดมินตัน, เปตอง, ฟุตบอล-ฟุตซอล, มวยไทยสมัครเล่น, มวยปล้ำ, มวยสากลสมัครเล่น, ยกน้ำหนัก, ยิงปืน, ยิมนาสติก, ยูโด, รักบี้, เรือพาย, วอลเลย์บอลในร่ม-ชายหาด, ลีลาศ, วูซู, สนุกเกอร์, หมากล้อม, แชนดบอล, ฟันดาบ, เนตบอล, คริกเกต, กีฬาทางอากาศ, วัตนบอล, ซอฟท์บอล และกีฬาสาธิต ได้แก่ ยูยิตสู นั้น

ความคืบหน้าล่าสุด นายณพัชร์ สิงห์ศักดิ์ ผู้อำนวยการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้จะเน้นให้นักเรียน นักศึกษา เข้าไปชมการแข่งขันในทุกสนาม เพื่อเพิ่มความคึกคัก และช่วยปลูกฝังให้เยาวชนหันมาสนใจเล่นกีฬา ออกกำลังกายให้มากขึ้น

ส่วนพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ จะมีขึ้นในวันที่ 18 มี.ค. ที่สนามสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม เริ่มเวลา 18.00 น. มีการแสดงทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 ออเนซอน สารคาม เสน่ห์อีสาน, ชุดที่ 2 เอลังการ

พลังเยาวชน สกลไสว, ชุดที่ 3 มหัทจรรย์ ไฟศักดิ์สิทธิ์ สดุดใจ และชุดที่ 4 ปฎิญา กีฬาไทยใจหนึ่งเดียว

โดยที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้เรียนเชิญ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมกันนี้ "นิค เดอะสตาร์ 2" รณวีร์ เสรีรัตน์ นักร้องวัยรุ่นชาวมหาสารคาม จะมาร่วมสร้างสีสันในพิธีเปิดด้วย

ขณะที่สนามแข่งขันแห่งต่างๆ ที่ก่อนหน้ายังไม่เรียบร้อย ตอนนี้ทุกอย่างลงตัวแล้วเช่น แบดมินตัน เดิมจะจัดแข่งขันทั้งหมด 4 คอร์ต ที่หอประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แต่เนื่องจากจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 5 เม.ย. จึงได้ตกลงร่วมกันว่าจะลดสนามแข่งขันเหลือ 3 คอร์ต เพื่อให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใช้พื้นที่บางส่วนเพื่อจัดเตรียมงาน และจะมีการเพิ่มในเรื่องของไฟให้มีความสว่างมากขึ้น

ในส่วนของยิงปืน ที่ก่อนหน้านี้อาจจะจัดแข่งขันที่สนามยิงปืน ที่จังหวัดนครราชสีมา แต่เนื่องจากสหพันธ์กีฬายิงปืนนานาชาติ (ไอเอสเอสเอฟ) ได้กฎระเบียบใหม่ ระบุว่าการแข่งขันรอบไฟนอล (รอบชิงชนะเลิศ) จะต้องใช้เป้าอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น แต่สนามยิงปืนที่จังหวัดนครราชสีมา ที่กำหนดให้เป็นสนามแข่งขัน เป็นลักษณะเป้ากระดาษจึงแข่งขันได้เฉพาะรอบคัดเลือก ซึ่งสมาคมยิงปืนฯ ได้แนะนำให้ย้ายไปจัดที่สนามยิงปืน ที่หัวหมาก แทนนั้น

หลังหารือร่วมกันทุกฝ่าย มีความเห็นว่าให้จัดแข่งขันที่สนามยิงปืน จังหวัดนครราชสีมา ตามเดิม เนื่องจากหากย้ายไปแข่งขันที่กรุงเทพฯ



เจ้าภาพมหาสารคามเตรียมความพร้อมเต็มที่กับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ



การประชุมการสำรวจสนาม จ.มหาสารคาม เพื่อที่จะเป็นตั้งเวียนสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29

มหาสารคามเกมส์
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29

สัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 มหาสารคามเกมส์
เป็นรูปพระธาตุนาดูน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม และดำเนินเป็นสัญลักษณ์ของกาฬกีฬานานาชาติประเทศไทย ประดับอยู่ด้านบนของพระธาตุนาดูน

จะไม่เกิดการพัฒนาที่ห่างไกลในต่างจังหวัด รวมทั้งเจ้าภาพก็จะรู้สึกว่ามีส่วนร่วม

และหากต้องย้ายมาจัดกันที่หัวหมากทุกครั้ง ก็อาจทำให้เจ้าภาพครั้งต่อไป ไม่ค่อยอยากจะทำบรจกกีฬาชนิดนี้เข้าชิงชัยเลยก็เป็นได้ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา จึงควรปรับกฎระเบียบต่างๆ ให้เข้ากับระบบของไทย แต่ระบบการแข่งขันโดยรวมจะยึดตามกฎของ ไอเอสเอสเอฟ เหมือนเดิม เป็นต้น

นอกจากนี้จังหวัดมหาสารคาม ยังได้จัดเตรียมสถานที่พักสำหรับนักกีฬาที่เป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดจากทั่วประเทศที่จะเดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันไว้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งสามารถรองรับได้ประมาณ 1,900 คน และได้เตรียมสถานที่พักเพิ่มเติมไว้ที่โรงเรียนต่างๆ เพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนนักกีฬาทั้งหมด ซึ่งเราได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญกับความสะอาดทุกสบายทั้งการพัก และการเดินทางเป็นสำคัญ

นายมนตรี ไชยพันธุ์ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและ

สยามกีฬา

Siam Sport
Circulation: 200,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556

ปีที่: 28

ฉบับที่: 10202

หน้า: 11(บน)

Col.Inch: 111.15 Ad Value: 138,937.50

PRValue (x3): 416,812.50

คลิป: ๑๓๗

หัวข้อข่าว: "มหาสารคามเกมส์"พร้อมต้อนรับนักกีฬา



สังเวียนแข่งขันสวยงามและพร้อมแล้วกับกีฬาเยาวชนแห่งชาติ "มหาสารคามเกมส์"



มีสคอตของการแข่งขัน ใช้ปูตุลกระหม่อม หรือปูแปง ซึ่งเป็นปูที่มีสีส้มสวยงาม และพบแห่งเดียวในโลกที่จังหวัดมหาสารคาม โดยปูตุลกระหม่อม เป็นปูน้ำจืดชนิดใหม่ของโลกอยู่ในกลุ่มปูปามีสีส้มสวยงาม กระดองสีม่วงเปลือกมันๆ ขอบเปลือกดำ ขอบกระดอง ขาดิ้นทั้ง 4 คู่ และก้ามหนีบทั้ง 2 ข้างมีสีเหลืองส้ม ปลายขาข้อสุดท้ายและปลายก้ามหนีบมีสีขาวขำๆ

วิทยาศาสตร์การกีฬา กล่าวว่า ในเบื้องต้นได้กำหนดประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ และจับสลากแบ่งสายกีฬาประเภททีมในการแข่งขันครั้งนี้ วันที่ 20 ก.พ. นี้ "กกท. พร้อมให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการจัดการแข่งขันมากที่สุด ทั้งนี้มั่นใจว่า จังหวัดมหาสารคามสามารถจัดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ได้อย่างสมบูรณ์แบบเป็นที่ประทับใจแก่นักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมเชียร์กีฬาอย่างแน่นอน" นายมนตรี กล่าวในตอนท้าย

ทั้งหมดนี้เป็นความเคลื่อนไหวก่อน "มหาสารคามเกมส์" จะเปิดฉากที่เหลียวเวลาอีกเพียง 39 วันเท่านั้น...

กองประชาสัมพันธ์ การกีฬาแห่งประเทศไทย